

โครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่ กองพลทหารราบที่ ๙
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ และ กองพันทหารช่างที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้พระราชทานพระราชดำริ สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. กองพันทหารช่างที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙

ให้สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และกองพันทหารช่างที่ ๙ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำในโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพันทหารช่างที่ ๙ และให้ระมัดระวังเรื่องการรั่วซึมของสระเก็บน้ำด้วย และพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงาน ความโดยสรุปว่า

“...มีข้อสังเกตว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาร่วมมือกันทำทุกอย่างตามความถนัด เพื่อให้พื้นที่นี้ดีขึ้น แต่หลายแห่งจะเป็นหน่วยงานใครหน่วยงานมัน ของเรามีกำไรที่ทุกคนเข้ามาช่วย กำลังพลก็ได้ความรู้ สามารถช่วยคนอื่นได้ ส่วนตัวก็สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ บางคนก็ไปทำเมื่อเกษียณอายุ ได้ออกกำลังกาย มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ตอนที่ไปหนองโพ (เป็นงานของรัชกาลที่ ๙) ฉลองครบรอบ ๔๘ ปี ท่านโปรดเกล้าฯ ให้ใครดำเนินการ ผู้ร้องฎีกาคคนแรก ๆ ก็ยังมารุ่นลูกหลาน ก็ทำ Young Smart Farmer หลาย ๆ เรื่องก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ก็ค่อย ๆ ทำกันไปทีนี้ ก็ดีแล้วค่อย ๆ ทำไป ในอนาคตอาจจะพัฒนาด้านอื่นต่อไป เช่น กีฬา และให้ใช้เงินอย่างประหยัด อย่าทำในลักษณะรวยแล้วเลิก ให้ร่วมกันทำ มีคนที่ทำต่อ มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือผู้อื่น ปัจจุบัน คนมีอายุยืนขึ้น ต้องทำไปเรียนรู้ไปจะได้ทำอะไรได้ดี สำเร็จ และมีความสุข...”

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ และกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และได้พระราชทานพระราชดำริ สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๒. มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์

ให้ตรวจความปลอดภัยของผลผลิตเป็นระยะ (เนื่องจากพื้นที่นี้เคยเป็นกองขยะขนาดใหญ่) และพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงาน ความโดยสรุปว่า

“...พอรู้ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมในโครงการนี้ก็เชื่อว่าผลผลิตที่นี้จะปลอดภัยจากสารพิษ เป็นที่เชื่อมั่นของเกษตรกร สามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ เช่น ทหารผู้ที่อบรมมาจากหลายที่ก็จะสามารถขยายผลไปที่ต่าง ๆ ได้ เพราะการดำเนินงานจะมีปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข ทำให้ได้ความรู้ไปสอนคนอื่นได้อีก ที่นี้ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืน จากพื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ อย่าไปถางป่า รัชกาลที่ ๙ เคยรับสั่งว่า ถางป่าปอกเปลือก สำหรับผู้ที่



เคยทำที่นี้ พอออกไปก็สามารถไปทำในพื้นที่ของตัวเองหรือให้ความรู้กับคนอื่น พยายามรักษาอาชีพ
ของตัวเองไว้ สืบต่อให้ลูกหลาน หลักวิชาการของมหาวิทยาลัยก็จะช่วยเรื่องการศึกษาค้นคว้า

ขอขอบใจ ทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันทำ ต่อไปจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น ได้มี
เพื่อนมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน มาทำพวกนี้ให้แข็งแรง...”

๓. กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙

ให้ สำนักงาน กปร. พิจารณาสับสนุนเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ และอาคารสำหรับ
เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี และ
เกษตรกรต่อไป

สำนักงาน กปร. มีโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทางพื้นที่ภาคใต้อยู่ ขอให้
ไปตรวจสอบพันธุ์ และปริมาณที่มีว่าเพียงพอสำหรับบริการในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่

ผลการดำเนินงาน

๑. โครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่กองพันทหารช่างที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙

กองพันทหารช่างที่ ๙ อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ำ
จำนวน ๒ แห่ง และขุดสระแห่งใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ในพื้นที่กองพันทหารช่างที่ ๙ กองพล
ทหารราบที่ ๙ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดี
ประกอบด้วย

๑.๑ งานขุดเพิ่มความลึกสระเก็บน้ำที่ ๑ พื้นที่ ๑๔ ไร่ ขุดลึกเพิ่มอีก ๔ เมตร
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สระเก็บน้ำจะมีขนาดกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร ลึก ๗ เมตร

๑.๒ งานขุดเพิ่มความลึกสระเก็บน้ำที่ ๒ พื้นที่ ๕ ไร่ ขุดลึกเพิ่มอีก ๔ เมตร
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สระเก็บน้ำจะมีขนาดกว้าง ๖๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๗ เมตร

๑.๓ งานขุดสระแห่งใหม่ เป็นสระเก็บน้ำที่ ๓ พื้นที่ ๕ ไร่ ลึก ๗ เมตร
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สระเก็บน้ำจะมีขนาดกว้าง ๖๗ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร



สระเก็บน้ำที่ ๑



สระเก็บน้ำที่ ๒





สระเก็บน้ำที่ ๓

๒. โครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่สวนเกษตรตามวิถีพอเพียง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙

กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร พร้อมก่อสร้างหลังคาอาคารตู้คอนเทนเนอร์ ใช้เป็นอาคารควบคุมอุณหภูมิสำหรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ จัดซื้อเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดพันธุ์ แบบตะแกรงโยก เครื่องคัดแยกคุณภาพน้ำหนัเมล็ดพันธุ์ แบบลมดูด เครื่องลดความชื้น จำนวน ๖ เครื่อง ชั้นวางเมล็ดพันธุ์ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ และช่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ พร้อมบล็อก จำนวน ๑๐ ชนิด เพื่อใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ



ตู้คอนเทนเนอร์



เครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จ จะมีแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตรภายในโครงการฯ และมีอาคารสำหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์สำรอง ส่งต่อให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา ในการจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานและใช้สำหรับแจกจ่ายให้แก่ เกษตรกรและผู้ประสบภัยพิบัติได้ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด ๒๕๙ ไร่ มีผู้รับประโยชน์ จากการเข้าศึกษาดูงานในโครงการฯ และได้รับแจกเมล็ดพันธุ์พืชจากโครงการ จำนวน ๖,๗๔๐ ครัวเรือน จำนวน ๓๐,๗๖๒ คน ประกอบด้วย ทหารในค่ายสุรสีห์ และราษฎรตำบลลาดหญ้า ตำบล หนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓



